



รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นำคณะผู้แทนพบปะหารือทวิภาคีร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภาต่างประเทศ และเลขาธิการสหภาพรัฐสภา รวม ๔ วาระ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนพบปะหารือทวิภาคีร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภาต่างประเทศ และเลขาธิการสหภาพรัฐสภา รวม ๔ วาระ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอขอบคุณคณะผู้แทนรัฐสภาต่างประเทศที่ได้พบปะหารือทวิภาคี และให้การสนับสนุน ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ (Member of Bureau) ในคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของไทย นับจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งทุกฝ่ายต่างเชื่อมั่นในความตั้งใจของไทยที่จะดำเนินการตาม Roadmap ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ โดยมีรายละเอียดของประเด็นหรือเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ดังนี้

๑) การพบปะหารือทวิภาคีกับนายทาเคยุกิ วาตานาเบะ (Mr. Takeyuki Watanabe) รองหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น พร้อมคณะ โดยได้หารือถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเชิญชวนนักลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ อาทิ โครงการรถไฟรางคู่ และการท่องเที่ยว ในกรณีนี้ คณะผู้แทนไทยฯ อวยพรให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการจัดกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ นอกจากนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นยังได้ขอให้ไทยให้การสนับสนุนญี่ปุ่นในการเสนอให้เมืองโอซากาเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลก เวลด์ เอ็กซ์โป ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๕ (World Expo 2025) ซึ่งฝ่ายไทยแจ้งว่า พร้อมทั้งจะสนับสนุนตามที่ญี่ปุ่นเสนอ และในโอกาสที่ไทยซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ประกอบกับรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศหลายการประชุม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ จึงได้เชิญชวนให้ญี่ปุ่นส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและไทย และยกระดับความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันของญี่ปุ่นและอาเซียน

๒) การพบปะหารือทวิภาคีกับนายมาร์ติน จุนกอง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา โดยนายจุนกอง ได้ขอขอบคุณที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ข้อมูลสถานะล่าสุดของพัฒนาการด้านการเมืองของไทย ซึ่งเลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้นำข้อมูลดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee) ได้รับทราบแล้ว โดยเลขาธิการสหภาพรัฐสภาแจ้งยืนยันว่า สหภาพรัฐสภาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนของไทย และชื่นชมความก้าวหน้าที่สำคัญของไทยในการมุ่งกลับสู่ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการผ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครบทั้ง ๑๐ ฉบับตามโรดแมป และการเริ่มให้มีการจัดทำกิจกรรมทางการเมืองเป็นครั้งแรก (งานธุรการของพรรคการเมือง) อันเป็นการเริ่มเตรียมตัวเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นการแก้ไขธรรมนูญสหภาพรัฐสภาที่เสนอโดยประธานสหภาพรัฐสภาซึ่งเลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้แจ้งความคืบหน้าจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาในเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้ประธานสหภาพรัฐสภาได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากการวาระการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาแล้ว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา และส่งให้คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาจัดประชุมวิสามัญโดยใช้เวลาพิจารณาเพิ่มเติมอีก ๖๐ วัน โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า การปฏิรูปสหภาพรัฐสภา ควรใช้เวลาในการพิจารณาศึกษาด้วยความรอบคอบ และได้รับฉันทานุมัติจากทุกฝ่าย

๓) การพบปะหารือทวิภาคีกับนายเหวียน วัน เซา (Mr. Nguyen Van Giau) หัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนาม และกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา โดยฝ่ายไทยได้ขอบคุณเวียดนามที่ให้การสนับสนุน ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ (Member of Bureau) ในคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า ในคราวการประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งขอบคุณที่เวียดนามในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้ช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไทย ให้คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาได้รับทราบ ขณะที่ฝ่ายเวียดนามก็เชื่อมั่นว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยซึ่งนำไปสู่การเลือกตั้ง เพื่อให้มีผู้แทนประชาชนที่เป็นคนดี และได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การดูแลนักท่องเที่ยวเวียดนามในไทย

๔) การพบปะหารือทวิภาคีกับนายอู่เหิง (Mr. Wu Heng) หัวหน้าคณะผู้แทนสภาประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนาน และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับกรณีที่จีนประกาศจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาที่จะว่างลงในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งฝ่ายไทยก็ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนจีนในการลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการบริหารรัฐสภา

-----